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เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.  
นายคีรี สุบรรณรัตน์ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมรับเรื่องวาระการประชุมสภา 
(ประธานสภาฯ) สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565  ขอเชิญรองประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลวัง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และขอเปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวัง 

   ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม ผมขอแจ้งให้ทราบว่า องค์การบริหารส่วน
ตำบลว ัง ม ีความเส ียใจของการจากไปของ นายเสถ ียรช ัย  อ ักษรสม               
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง อย่างสุดซึ้ง เพราะได้เคยร่วมงานกันมา
เกือบ 1 ปี  ผมขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัย 1 นาที ครับ ต่อไปเป็น
ระเบียบวาระท่ี 1  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 ขอขอบคุณผู้บริหาร / สมาชิกสภา อบต.วัง ในการเข้าร่วมพิธีวันคล้าย   

วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ว ันที ่ 13 ตุลาคม 2565 และพิธีว ันปิยมหาราช ว ันที่            
23 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาประชาคม อำเภอท่าชนะ และขอขอบคุณ       
ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมวันลอยกระทง      
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังได้จัดขึ้นและได้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี 
ขอบคุณครับ 

  1.2 การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพระดับตำบล ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ      
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดยสภาเกษตรจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาที่ได้เข้าร่วมการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายคีรี สุบรรณรัตน์  ขอเชิญสมาชิกอ่านรายงานการประชุม ผิดพลาดตรงไหนก็ขอให้แจ้งที่ประชุม
(ประธานสภาฯ)  ทราบด้วย 
นายคีรี สุบรรณรัตน์  สมาชิกทุกท่านได้อ่านรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วไมม่ีการแก้ไข 
(ประธานสภาฯ)  กระผมขอมตริับรองรายงานการประชุมครับ  
มติที่ประชุม  มติเอกฉันท์ 
  เห็นด้วย  7  เสียง 
  งดออกเสียง 1  เสียง 

  ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 
นายคีรี  สุบรรณรัตน์  - การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง สมัยสามัญ ประจำปี 2566 
(ประธานสภา)  คามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  

(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุม 
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สามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำของ
แต่ละสมัยในปีนี้ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำ
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความใน      
ข้อ 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม ฯลฯ  

   ดังนั้น เพ่ือให้การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และ
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาดังนี้ 

 สมัยสามัญ    สมัยท่ี 1  ประจำปี 2566  
 ระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2566  มีกำหนด 15 วัน 
 สมัยสามัญ    สมัยท่ี 2  ประจำปี 2566  
 ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2566  มีกำหนด 15 วัน 
 สมัยสามัญ    สมัยท่ี 3  ประจำปี 2566 
 ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2566  มีกำหนด 15 วัน 
 สมัยสามัญ    สมัยท่ี 4  ประจำปี 2566  
 ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2566 
 สมัยสามัญ  สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ. 2567 
 ระหว่างวันที่  15 – 29 กุมภาพันธ์ 2566  มีกำหนด 15 วัน 

 ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.
2566 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก พ.ศ. 2567 (ปีถัดไป) 
ด้วยครับ มีท่านใดจะเสนอต่างจากร่างท่ีเสนอหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดเสนอ ขอมติที่
ประชุมเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และวันเริ่มสมัย
ประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรก พ.ศ.2567 (ปีถัดไป) ตามร่างเดิม 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จำนวน  8 เสียง 

นายสมมารถ  ช่วยรักษา  เรียนประธานสภา และสมาชิกทุกคน วันนี้ผมมีหลายเรื่องครับ และที่สำคัญที่สุด 
(นายก อบต.) คือวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ผมอยากให้สมาชิกไปร่วม แต่ของเจ้าหน้าที่ในวันที่ 

12 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปเข้าร่วมสักคน มีแต่คนถือพุ่ม 3 คน    
มาวันนี้ผมคิดว่าข้าราชการและลูกจ้างควรเข้าร่วมกิจกรรม และอยากฝากว่า
งานประจำปี เรามีไม่กี่วันก็อยากให้เข้าร่วม สำหรับผมถ้าเจ้าหน้าที่ไปเข้าร่วม
ไม่ได้ ก็ขอให้ทำหนังสือชี้แจง และสำหรับลูกจ้างถ้าไม่ไปถือว่าไม่จงรักภักดี    
ต่อสถาบัน ฝากรองปลัดด้วยให้ถือว่าเป็นอันเข้าใจ ฝากรองปลัดในเรื่องของ
ความจงรักภักดีผมอยากให้มีในองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ในส่วนเรื่องที่ 2 
เรื ่องสำคัญ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน เราได้จัดทำแผนอาชีพประจำตำบล    
โดยสภาเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เป็นเจ้าภาพ เพื่อจะจัดทำโครงการนำไป
เสนอกับรัฐบาล และรัฐบาลจะได้ส่งเสริมในเรื่องของงบประมาณ และนักพัฒนากร 
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 แจ้งว่าตำบลวังเป็นตำบลที่มีรายได้น้อยที่สุด และเราก็เชื่อว่าเรามีรายได้น้อย
ที่สุด แต่ผมเชื่อว่าสภาเกษตรมีศักยภาพมากพอและหลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็น
การจัดทำงบประมาณ ไม่ว่าเกษตรกรที่ไม่มีที ่ดินทำกิน มาวันนี้สภาเกษตร
สามารถซื้อที่ดินจากธนาคาร ธกส. และจัดให้เกษตรกรผ่อนค่าที่กับสำนักงาน
ที่ดิน ขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาด้วยครับ เพราะว่าเราจะเก็บรายละเอียด
คนที่มีภูมิปัญญา อย่างเช่นคนที่มีความสามารถทำน้ำแกงผัดหมี่ จะเอาบุคคลนี้
มาตั้งกลุ่มเพื่อทำขายออนไลน์ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ อยากจะให้ทุกหมู่บ้าน
สำรวจว่ามใีครสามารถนำเสนอทำอะไรมาขายในช่องทางออนไลน์ได้ ผมจะเชิญ
นายอำเภอมาเข้าร่วมและปิดงานหลังช่วงปีใหม่แล้ว และอีกเรื่องขอฝากรองปลัดมี
หนังสือเรื ่องการทำงบประมาณของปี 2566 ทำผ่านระบบ SOLA ให้งบมา
โครงการละ 10 ล้านบาท ได้เรียกนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  รองปลัด และ
ผู้ช่วยช่างโยธา เข้ามาพูดคุยแล้ว  เพราะท่ีผ่านมาทุกตำบลได้งบนี้ มีแค่ตำบลวัง
ที่เดียวไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำ ในส่วนของงบประมาณ 10 ล้านบาท ผมจะทำ
ถนนหมู่ที่ 8 ไปถึงทางสายสัมพันธ์ ขอฝากอีกเรื่องการติดตามโครงการ ก่อนอ่ืน
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ยกมืออนุมัติให้ทำถนนโครงการหน้า อบต. ตอนนี้
โครงการได้ถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และโครงการที่ 2  ที่เพื่อนๆ สมาชิก   
ทำจ่ายขาดก็คือโครงการเส้นนาปลาพง สำหรับเส้นนาปลาพงที่เราได้จัดทำถนน
คอนกรีตก็ได้ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง แต่บังเอิญได้เกิดกรณีอุทธรณ์ กว่าจะได้
อนุมัติประมาณ 3 เดือน หลังจากนั้นเราจะทำจนเสร็จ และจะต่อด้วยโครงการ
คนละครึ ่ง และสำหรับถนนโครงการของ อบจ. ที ่ได้จ ัดทำอยู ่ตอนนี ้เป็น
ถนนลาดยาง และอีกโครงการที่มีการจ่ายขาด ถนนเส้นภูเขาประสงค์ทางรอง
ปลัดและเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปวัดระยะและจะจัดทำสะพานไว้ 2 แห่ง คือจุดหน้า
วัดถ้าศิลาเตียบ และจุดหลังวัด ทางผมได้เข้าไปคุยกับนายก อบจ. เพื่อจะได้  
เข้าไปคุยเพื่อปรับแผน หลังจากนั้นจะใช้งบประมาณ 12 ล้านบาท ผมคิดว่า
ทาง อบจ. จะทำจ่ายขาดไม่นาน และอีกโครงการ โครงการประปา ด้วยความ
เคารพสมาชิกทุกท่าน เรื่องประปาเป็นเรื่องเร่งด่วน จะเรียกช่างให้มาทำสัญญา 
และจะแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด ในส่วนเรื่องถนนคอนกรีตในปีงบประมาณที่ผ่าน
มาของหมู่ที่ 5 ยังไม่ได้จัดทำเพราะตอนนี้อยู่ในขั้นตอน e-bidding  กิจกรรม
วันลอยกระทงขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ได้เข้ามีส่วนร่วม แต่ปัญหาเรื่องเงินใน
กิจกรรมลอยกระทงยังไม่ได้รับเช็ค เงินยังไม่ออกและเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ และ
จะมีผลเกี่ยวเนื่องของวันเด็กที่จะถึง สำหรับงานวันเด็ก  ถ้าเราจัดงานวันเด็กเรา
จะหนัก อยากจะให้ทุกหมู่บ้านจัดต้ังทำเต็นท์ภูมิปัญญาเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ ใน
แต่ละหมู ่การจะจัดกิจกรรมวันเด็กจะจัดหรือไม่จัดอยู่ที่เพ่ือนๆ สมาชิกทุกคน  

นายสงวนศักดิ์ วิมลศรี ผมจะขอชี้แจงเรื่องกิจกรรมวันลอยกระทง เงินยังไม่ได้ เพราะผมเป็นกรรมการด้วย 
(รองปลัด อบต.) ซ่ึงมีผม นักวิเคราะห์ และนักวิชาการศึกษา เป็นกรรมการตรวจรับ มีปัญหาตรง 
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 ลายเซ็นของนักวิเคราะห์ ในส่วนของกรรมการตรวจรับงานลายเซ็นไม่ตรงกันใน
แบบเดิมเหมือนทุกวัน เลยทำให้คนตรวจรับไม่สามารถรับได้ และอีกโครงการก็
ยังติดอยู่ที ่นักวิเคราะห์ โครงการลอกคลองผักตบชวา ผมได้ทำมา 2 เดือน
แล้วแต่ยังไม่เซ็นลายเซ็นให้ ตอนนี้ 2 เดือนแล้วงไม่ได้ ลอก ขุด ขึ้นมา ยังไงให้
นักวิเคราะห์ชี้แจงอีกท ี

นายคีรี สุบรรณรัตน์  สำหรับกิจกรรมวันเด็กคิดว่ายังไงเราก็ต้องจัด ส่วนอีกเรื่องเงินลอยกระทง 
(ประธานสภาฯ) จะให้นักวิเคราะห์ชี้แจง ว่าทำไมถึงเบิกไม่ได้ เชิญครับ 
นายสุรียา มะหะหมัด โครงการมาให้ผมเซ็นหลายครั้งแล้ว พอผมเซ็นเสร็จ พัสดุไม่รับ  
(นักวิเคราะห์นโยบายแผนฯ)  เพราะว่าลายเซ็นไม่เหมือนเดิม แต่ผมก็ได้ชี้แจงไปแล้วครั้งหนึ่ง   

นายคีรี สุบรรณรัตน์  เรื่องของการทำแผนประจำปี 2566 ผมจะให้นักวิเคราะห์เพ่ิมเติมแผนเพื่อจะได้
(ประธานสภาฯ)   เป็นปัจจุบัน 

นายสุรียา มะหะหมัด เอาแบบนี้นะครับให้ทุกคนนำโครงการที่จะทำเข้ามาให้ก่อน ผมจะได้แจง้ 
(นักวิเคราะห์นโยบายแผนฯ) วาระการประชุม ได้ร่างไว้ก่อน และเราค่อยมานัดประชุมกันอีกครั้ง 

นายคีรี สุบรรณรัตน์ ผมว่าจะนัดประชุมก่อนสิ้นปี ประมาณวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เพ่ือเพ่ิมแผน 
(ประธานสภาฯ) เพราะนายกจะได้เสนอโครงการอีก ผมจะให้สมาชิกเสนอโครงการก่อนวันที่    

14 ธันวาคม 2565 ว่าเราจะเอาถนนเส้นไหนมาทำถนนคอนกรีต หรือลาดยาง 
ต่อไป ขณะนี้เวลาเที่ยง ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
ก่อนนะครับ แล้วเรากลับมาเจอกันเวลา 13.00 น. ครับ 

 

- พักรับประทานอาหารกลางวัน - 
 

นายคงศักดิ์ พุ่มกล่อม เรียนประธานสภา นายก ผมมีเรื่องจะพูดคุยสามสี่เรื่อง เรื่องแรกคือเรื่อง 
(ส.อบต. ม.4)  ถนนที่เราได้ทำโครงการถมหินที่หัวสะพานในหมู่ที่ 4 ตอนนี้น้ำยังท่วม ผมคิดว่า

ต้องมีการเสริมหินลงไปใหม่ ก่อนที่จะถึงคอสะพานถนนยังต่ำ ทำให้น้ำท่วมได้
อยู่ขอฝากฝ่ายบริหารไว้ครับ และถนนที่ลาดยางคลองห้วยเกิดเหตุรถบรรทุกวิ่ง
บรรทุกยางมะตอยทำให้ถนนทรุด ตอนนี้เริ่มเป็นรอยแตก ผมคิดว่าจะหาวิธีการ
ซ่อมหรือยังไง ผมก็ไม่แน่ใจว่าผู้รับเหมาจะรับผิดชอบหรือไหม และอีกเรื ่อง
ประปาของหมู่ที ่ 4 ชาวบ้านก็ได้ถามเข้ามาว่าจะเจาะหรือไม่เจาะบาดาล      
ผมตอบไปว่าอยู่ที่ผู้รับเหมาว่าจะเจาะหรือไหม ผมได้ถามเรื่องการเจาะบาดาล
ฝั่งท่าม่วงและฝั่งคลองชาวบ้านก็บอกว่าไม่น่าจะได้ ก็คิดว่าน่าจะมีถังสำหรับเก็บ
น้ำไว้ใช้ เพราะน้ำในหมู่ที่ 4 ตอนนี้ไม่มี ผมก็ได้ไปดูวาล์วน้ำทุกวันว่ารั่วตรงไหน 
ตั้งแต่รถบรรทุกเหยียบและท่อแตกก็มีปัญหาอยู่ตลอด ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับ 

นายวีระ ปลอดจินดา  อยากฝากฝ่ายบริหารและนายก ประปาของหมู่ที่ 6 น้ำไม่ไหล และเป็นสนิมอัดรูน้ำ 
(ส.อบต. ม.6)  
 
 

/นายคีรี... 
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นายคีรี สุบรรณรัตน์ หมู่ที่ 2 เรื่องประปา ท่อน้ำเป็นสนิม ผมคิดว่าให้ฝ่ายบริหารจัดการกรองโดยด่วน 
(ประธานสภา) เพราะถ้าแช่ผ้าข้ามคืนเสื้อเป็นสีเหลืองเลย เวลาจะซักผ้าจะใช้ไม่ได้  ต้องผ่าน

การกรอง ฝากฝ่ายบริหารด้วยนะครับ 
นายสายชล สอนจันทร์ เรียนประธานสภา และฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับเรื่องประปาผมอยากถามโครงการ 
(ส.อบต. ม.1) ตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว เปิดซองไปแล้วกี่หมู่ และหมู่ไหนบ้าง และอีกเรื่องเกี่ยวกับ

ไฟส่องทางในหมู่ที่  1 ยังไม่ได้เข้าไปดู ไฟตามสามแยกไปถึงไหนแล้ว ส่วนเรื่อง
ประปาผมขอแจ้งในที่ประชุมเลยนะครับ เผื่อเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบ ตอนนี้น้ำรั่ว
ที่หน้าบ้านนางสาวกรรณหา โรยร่วง ปากทางเข้าบ้าน ซึ่งน้ำรั่วมาหลายวันแล้ว 
ซึ่งชาวบ้านได้โทรมาเมื่อเช้า ขอบคุณครับ 

นายภิรมณ์ ซุยจินา ตอนนี้รถบรรทุกดินผ่านหมู่ที่ 5 และชาวบ้านเดือดร้อนเพราะบับไม่ลดความเร็ว 
(ส.อบต. ม.5) ผมได้พูดคุยแล้วว่าให้วิ่งได้วันเดียว แต่หนึ่งถึงสองทุ่มรถยังวิ่งอยู่  ผมอยากให้

นายกปิดทาง เพราะตอนนี้ชาวบ้านเริ่มร้องเรียนมาทางผมแล้วครับ ผมขอฝาก
นายกติดตามด้วยครับ 

นางประเดิม สวนอาษา เรียนประธานสภา และคณะผู้บริหาร ยังคงเป็นเรื่องเดิมนะคะ เรื่องปัญหาน้ำ 
(ส.อบต. ม.8) จะเกิดขึ้นทุกหมู่โดยเฉพาะหมู่ที่ 8 ตอนนี้เดือดร้อนมาก ชาวบ้านก็ร้องเรียนมา

ว่าตอนนี้น้ำออกกร่อยๆ และเป็นสนิม ตอนนี้ชาวบ้านใช้น้ำฝนแทน อยากฝาก
นายกติดตามเรื่องน้ำของหมู่ที่ 8 เพราะเรื่องน้ำเป็นปัจจัยหลัก ถ้าไม่ได้ผลจริงๆ 
ก็เจาะน้ำใหม่ เพราะตัวที่ใช้งานอยู่ทุกวันนี้ปัญหาเกิดทุกวัน บางวันน้ำก็ใสบาง
วันน้ำก็แดง และเรื่องต่อไปเรื่องไฟส่องทางของหมู่ที่ 8 ไม่มีอะไรแต่อยากจะ
เสนอว่าให้ติดต้ังเป็นโซล่าเซลล์ดีกว่า เพราะเคยใช้แล้ว และค่าไฟแต่ละเดือนจะ
เป็นศูนย์ ของหมู่ที่ 8 ขอเสนอให้ใช้แบบโซล่าเซลล์ ขอบคุณค่ะ 

นายปิยะ แซ่เอีย เรียนประธาน คณะผู้บริหาร สำหรับหมู่ที่ 3 ปัญหาก็มีมากไม่ว่าจะเป็นประเพณ ี
(ส.อบต. ม.3) ลอยกระทง เรื่องเงินพวงมาลัยตอนแรกไม่มีการขาย พอตอนสุดท้ายมีการขาย

พวงมาลัย ในส่วนตรงนั้นผมจะขอให้ชี้แจง ส่วนอีกเรื่องตอนนี้ที่ระบาดหนักคือ
เร ื ่องสุน ัขจรจัด เฉพาะในปากน้ำก็น ่าจะมี 50-60 ตัว อีกส่วนนึงต้อง
ขอขอบคุณทางสภา นายกและฝ่ายกองช่าง ที่ช่วยกันผลักดันจนถนนเส้นหน้า 
อบต. แล้วเสร็จ แต่ผมมีช่วงตำหนิตรงหน้าอนามัยเพราะตอนนี้ถนนก็มีรอยแตก 
ส่วนเรื่องที่ 3 เรื่องที่ดินในหมู่บ้าน จากบ้านพ่ีคว้าหมู่ที่ 3 ชาวบ้าน ได้พูดว่า
นายทุนที่เข้ามาซื้อที่ดินมีหลักฐานการเสียค่าภาษีที่ดินจริงหรือไม่จริง และอีก
เรื่องคือเรื่องไฟส่องทางหน้าโรงเรียนและสามแยกหน้าอนามัย และไปต่อถึงงาน
ปีใหม่ของโรงเรียนวันที่ 29 ทางคณะกรรมการโรงเรียน และคณะครูได้กำหนด
จัดกิจกรรมเป็นวันที่ 29 ธันวาคม 2565 จัดงานปีใหม่ของทางโรงเรียนวัดขจร
บำรุง ในส่วนนี้ผมอยากเห็นความร่วมมือของสมาชิกทุกๆหมู่มาช่วยกัน ในตรงนี้
ก็ขอฝากไว้กับฝ่ายบริหารไว้ ในช่วง 3 – 4 โมงเย็นจะเป็นการกินเลี้ยงน้ำชา 
เพื่อเป็นทุนให้กับภารโรง และค่าจ้างครูอัตราจ้าง และทางโรงเรียนจะก็มีการ
มอบทุนการศึกษาเพ่ือเด็กในเวลาเช้า ผมขอฝากฝ่ายบริหารไว้ด้วยครับ 

/นายคีรี... 
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นายคีรี สุบรรณรัตน์ อยากฝากไว้อีกเรื่อง เรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ในหมู่ที่ 2 ผมไดห้ินมา 2 คัน 
(ประธานสภา) และทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้มีการสอบถามว่าหินที่ถมถนนไปไหนหมด ผมตอบ

ได้ว่าไม่ทราบเพราะผมได้มาเท่านี้ ผมคิดว่าจะให้เอาหินไปใส่ถนนตรงหมู่ที่ 2 
เลียบคลองห้วยเสม็ดแดง เพราะตอนนี้หลุมเริ่มใหญ่และเป็นบ่อ ขอเชิญนายก
ชี้แจงครับ 

นายสมมารถ ช่วยรักษา เรื่องแรกเรื่องการขายพวงมาลัย สำหรับที่คุยเราจะไม่ขายพวงมาลัย แต่บังเอิญ 
(นายก อบต.) บางคนเขาให้เงิน ได้เงินค่าพวงมาลัย 4,780.- บาท ให้กับทางโรงเรียน โดยให้  
 โรงเรียนละ 1,000.-บาท จำนวน 3 โรงเรียน รวม 3,000.-บาท ให้พิธีกร   

คนละ 500.-บาท รมเป็น 4,000.-บาท เหลือ 780.-บาท ผมเพิ่มไปให้ถึง 
1,000.-บาท เพื่อช่วยเหลือค่าไฟวัด สำหรับถนน ผมขอทำถนนเส้นหลักก่อน
เพ่ือจะทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ของหมู่ที่ 2 ช่วงบ่ายๆ เย็นๆ ผมสั่งให้เจ้าหน้าที่
เอาหินไปใส่ เพราะเราแก้ไขปัญหาแค่เบื้องต้น และหมู่ที่ 1 รถไปไม่ได้ จริง ๆ
หลังจากนี้จะแก้ปัญหาให้ ผมเองก็ได้รับฟังปัญหา วันนั้นลอยกระทงไฟได้ไหม้
เรือ เจ้าของเรือบอกว่าเสียเวลาผมเลยให้ไป 3,000.-บาท และเรื่องของหมู่ที่ 5 
รถบรรทุกวิ่งทั้งคืนผมได้โทรไปคุยกับเจ้าของแล้ว และไฟฟ้าที่ศาลาได้มีปัญหา
การลักขโมยสายไฟไป 2 รอบแล้ว ผมว่าเราต้องเป็นหูเป็นตาให้กับหมู่บ้าน 
ประปาหมู่ที่ 8 ที่น้ำคัน ผมอาบน้ำทุกวันผมไม่คันนะครับ ส่วนพี่แดงไปไล่วัว
เหตุที่คันไม่ทราบว่าแมลงกัดหรือไหม ประปาเราจะซ่อมให้เป็นสภาพเดิมหมด 
ไม่ว่าจะเป็นไส้กรองหรืออะไรก็ตาม ในส่วนของเรื่องประปาที่ต้องแก้ไขด่วนมี 
หมู่ที ่ 7,8 และหมู่ที ่ 3 จะทยอยซ่อมและจะซ่อมให้เร็ว เราจะซ่อมตู้ให้เป็น
สภาพเดิมทุกอย่าง และสำหรับเรื่องของช่างโอเล่ มาวันนี้ผมเป็นผู้บริหาร ใน
หลายเรื่องท่ีเราทำไม่ได้ ไม่ว่าจะเรื่องของประปาตอนนี้ได้เสียหายขึ้นเรื่อยๆ พอ
ซ่อมเสร็จจะเป็นระบบมากขึ้น ผมจะแบ่งจ่ายงานให้กับเจ้าหน้าที่ เรื่องของช่าง
โอเล่ผมเองก็เห็นใจที่ได้เอารถของตนเองมาใช้ไปซ่อมงาน ผมคิดว่าจะซื้อรถยนต์
สำหรับใช้ถ้าเรามีรถเราจะมีคนขับ แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดกรอบก่อนครับ จะมอบให้
โอเล่ขับรถและดูแลเรื่องไฟฟ้า หลังจากนี้ไฟฟ้าดับโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ พรุ่งนี้อีก
วันไฟฟ้าต้องติด เป็นความตั้งใจของผม และที่สำคัญการกรีดถนน หลังจากนี้
ของเราหลายเรื่องยังทำไม่ได้ วันเด็กที่จะถึงผมตัดสินใจว่าผมจะไม่จัด เพราะเรา
ต้องแก้ปัญหาเรื ่องเงินที่ยังไม่ได้ของวันลอยกระทงก่อน ยังไงฝากรองปลัด
จัดการเรื่องนี้ด้วย และท่ีสำคัญทุกหมู่ปีนี้ผมจะทำจ่ายขาดให้ทุกหมู่ ผมจะไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับเงินสำหรับหมู่ไหนที่เราทำจ่ายขาด ที่เราได้คิดไว้หมู่ละประมาณสามถึง
สี่แสนบาท ให้แต่ละหมู่เอาไปทำ ผมจะไม่ก้าวก่าย เพราะถือว่าเป็นของสมาชิก 
การจ่ายขาดจะดูว่าในตอนนี้มียอดเงินคงเหลือเท่าไหร่ ส่วนที่ผมจะทำคือกล้อง
วงจรปิด และจ่ายขาด ส่วนที่ดินข้างบ้านพี่คว้าหมู่ที่ 3 ตรงนั้นไม่มีเอกสารสิทธิ์
อะไร ถ้าจะมีใครเป็นเจ้าของต้องมีการมาเสียภาษีก็ต้องเสียภาษีชำระกับ อบต.  
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นายสงวนศักดิ์ วิมลศรี สำหรับที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะ ในที่ดินไม่มีใครถือครอบครองเป็นที่ว่าง แต่ 
(รองปลัด อบต.) ตรงนี้ไม่มีหลักฐานการครอบครองทางที่ดินได้แจ้งไว้ตอนมารังวัด ให้คนที่มี

หลักฐานนำหลักฐานมายืนยัน หลักฐานที่เสียชำระภาษีมายืนยันให้ทราบ 

นายคีรี สุบรรณรัตน์ ผมขอฝากฝ่ายบริหารอีก 1 เรื่อง เรื่องไฟส่องทาง แถวหน้าวัดอัมพาวาส ขอไฟ 
(ประธานสภา) ส่องทาง 3-4 ดวง ตรงบริเวณหน้าวัด อยากให้ไฟที่หน้าวัดสว่าง 

นายปิยะ แซ่เอีย ขอฝากอีกเรื่องถนนเส้นหน้าชายทะเล จะมีหลุมขนาดใหญ่ ขอฝากรองปลัด 
(ส.อบต. ม.3) เข้าไปดูแลว่าจะจัดการยังไง และอีกเรื่องสำหรับค่าพวงหรีด ผมได้รับเงินมาเมื่อ

วันที่ 2 กันยายน 2565 ได้รับเงินจากสมาชิกท้ังหมด 12,000.-บาท รวมเงิน 
 ของเก่าอีก 600.-บาท รวมยอด ณ วันนี้ 12,600.-บาท แต่ตอนนี้ค่าพวงหรีด 

9 พวง มีดอกไม้สดอยู่ 2 พวง เป็นยอดเงินที่เสียให้กับทางร้าน 3,100.-บาท 
หักกับ 12,600.-บาท ตอนนี้ยอดคงเหลือ 9,500.-บาท และเรื่องค่ารูปถ่าย
ต้องหักออกจาก 9,500.-บาท อีกครั้ง ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าเท่าไหร่จะไปดูใน
ใบเสร็จอีกทีครับ ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับ  

นายสมมารถ ช่วยรักษา ด้วยความเคารพเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน ใน 1 ปีที่ผ่านมา เราได้ร่วมนกิจกรรมกัน 
(นายก อบต.) ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ไปเข้าร่วม ผมขอฝากสมาชิกอีกสักเรื่องเป็น

เจ้าภาพงานศพ ถ้างานตรงกับวันเสาร์ผมไม่ได้อยู่ ส่วนวันปกติผมมาทำงาน    
ทุกวัน ขอให้หลีกเลี่ยงงานที่จะเข้าร่วมวันเสาร์สักวันหนึ่งเพราะผมไม่ได้อยู่ 
ขอบคุณมากครับ 

นายคีรี สุบรรณรัตน์ ครับขอบคุณท่านนายก ผมอยากให้วันที่ 5 สมาชิกเข้าร่วมทุกคน ถ้าไม่ไปหักเงิน 
(ประธานสภา) คนละ 500.-บาท เพื่อมาไว้ใช้สำรองเป็นค่าพวงหรีดไว้ก่อน ถ้าใครไม่สามารถ

ไปตอนเย็นได้ให้ไปช่วงเช้าไปตักบาตร ถ้าไม่ไปจะเก็บเงิน เงินจะได้เข้ากองกลาง
ไว้บ้าง เพราะงานปีนึงมีแค่ปีละ 5-6 วัน ในกิจกรรมภายในหนึ่งปีสามารถลาได้
หนึ่งวัน วันไหนก็ได้ในปีนั้น  

นายสมมารถ ช่วยรักษา สำหรับปีนี้ วันที่ 5 ธันวาคม 2565 งานกิจกรรมช่วงเย็นจะไม่มีการจัดกิจกรรม 
(นายก อบต.) จะมีแต่กิจกรรมช่วงเช้า ส่วนช่วงเช้าจะมีตักบาตรเริ่มเวลา 06.00 น. และวาง

พุ่มดอกไมเ้วลา 08.30 น. ถือว่าเป็นอันเสร็จกิจกรรม 

นายคีรี สุบรรณรัตน์ ขอฝากสมาชิกด้วย ช่วงวันที่ 4-5 ธันวาคม 2565 จะมีพายุเข้า ถ้าเกิดเหต ุ
(ประธานสภา) ฉุกเฉินก็ขอให้รีบแจ้งทาง อบต. และอีกเรื่องงานปีใหม่ 7 วันอันตราย ขอเชิญ

นายก อบต.ชี้แจงครับ 

นายสมมารถ ช่วยรักษา สำหรับปีใหม่เราตั้งด่านชุมชนจุดเดียวคือตรงสี่แยกตาคง วันที่ยังไม่ได้กำหนด 
(นายก อบต.) เพราะจะต้องฟังนโยบายจากท่านนายอำเภอท่าชนะก่อน ปีนี้คงไม่มีปัญหา

เพราะเรามี อปพร. ส่วนค่าตอบแทน อปพร.เราจะมีให้ ปีที่แล้วของ อบต.วัง ตั้ง 
3 วัน ปีนี้ก็คงน่าจะ 3 วัน แต่ไม่แน่ใจว่าจะตั้งวันที่เท่าไร เพราะด่านของเรา
ตั้งอยู่บนถนนสายรอง ทางกำหนดผมยังไม่แน่ใจ ต้องรอนายอำเภอก่อนครับ 
สำหรับเรื่องนี้ผมจะส่งไปในไลน์กลุ่ม 

/นายคีรี... 
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นายคีรี สุบรรณรัตน์ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว เรามาเจอกันอีกครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2566 และก็ขอฝากเรื่อง 
(ประธานสภา) อุทกภัยไว้ด้วย ถ้าพายุเข้าจะได้เตรียมการไว้ ถ้าไม่มีอะไรสงสัยแล้วผมขอ      

ปิดการประชุมสภา 

มติที่ประชุม   - รับทราบ – 

 
     ปิดประชุม เวลา  14.00  น. 
 
 
 (ลงชื่อ)   ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ 
                  (นายปิยะ แซ่เอีย) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง 
 
 
 
 (ลงชื่อ)   ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
                  (นายคีรี สุบรรณรัตน์ ) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง 
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เสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 
2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 แล้ว เห็นว่า ถูกต้องตรงกัน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เมื่อ 
วันที่  8  กุมภาพันธ์  2566 
 

 (ลงชื่อ)   ประธานกรรมการ 

     (นายสายชล   สอนจันทร์) 

 

 (ลงชื่อ)   กรรมการ 

     (นายวีระ  ปลอดจินดา) 

 

  (ลงชื่อ)   กรรมการ 

        (นายปิยะ  แซ่เอีย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
    


